

สรุปการประชุม

ครั้งที่ .../2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น.

การประชุมนำเสนอข้อมูลจากเวทีการอบรมแผนผังภูมิเวศเพื่อนำสู่การพัฒนาเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ที่มา สืบเนื่องจากด้วยทางสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ได้ขับเคลื่อนงานประเด็นการจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศาลาด่าน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 และในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะนักวิชาการผู้รับผิดชอบประเด็นได้ดำเนินงานจัดอบรมการจัดทำแผนผังภูมิเวศให้กับแกนนำจาก 5 หมู่บ้านในตำบลศาลาด่าน และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่มีมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ภูมิเวศ เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาและข้อบัญญัติท้องถิ่นให้กับเทศบาลตำบลศาลาด่านในลำดับต่อไป

ทีมนักวิชาการได้สรุปข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะนำเสนอคืนข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพื่อเลือกประเด็นการพัฒนาที่ประชาชนและเทศบาลตำบลศาลาด่านต้องการจะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และควมมีสุขภาพของคนศาลาด่าน

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมคือ นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน โดยเริ่มจากการให้แนะนำตัว ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลาด่าน นักวิชาการจาก สนส.ม.อ. ประธานชุมชนท่องเที่ยว ตัวแทนภาคเอกชน แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านม.1-ม.5 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนผังภูมิเวศ เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 โดยได้นำเอกสารที่ทางนักวิชาการได้รวบรวมมาชี้แจงประเด็นที่ข้อพบจากแต่ละหมู่บ้าน โดยในวันนี้จะเป็นการมาทบทวนข้อมูลที่ได้รับจากเวที เพื่อนำสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม และนำสู่การนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำเป็นเทศบัญญัติ หรือข้อตกลง โดยทางประธานในที่ประชุมได้กล่าวว่า เพื่อความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการทำงาน ต้องการหารือในที่ประชุม การดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลฐานทรัพยากร หรือการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย อาจจะเริ่ม

จากการกำหนดเป็นธรรมนูญท้องถิ่นก่อน และในอนาคต จะได้กำหนดเป็นเทศบัญญัติ หรือนโยบายสาธารณะ เพื่อบังคับใช้ในทางกฎหมายต่อไป

ประธานได้สอบถามเพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมเห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันว่า ควรจะจัดทำเป็นธรรมนูญท้องถิ่นก่อน โดยนำข้อมูลจากที่นักวิชาการรวบรวมและวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณา

วาระที่ 2 นักวิชาการ สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอข้อมูลจากเวทีการอบรมแผนผังภูมินิเวศ และนำเสนอโอกาส/แนวทางการพัฒนาข้อเสนอสู่การกำหนดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น

ดร.ฐิติชญาณ์ บุญโสม และนายประวิช ขุนนิคม นักวิชาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ได้อธิบายข้อมูลจากเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนผังภูมินิเวศ ให้ที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้ง 5 หมู่บ้านว่าแต่ละหมู่บ้าน มีฐานทรัพยากรอย่างไร มีจุดแข็ง จุดด้อย ข้อจำกัด รวมทั้งโอกาสในด้านใดบ้าง และข้อเสนอที่แต่ละหมู่บ้านต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และในช่วงท้าย ได้ให้ที่ประชุม ได้อ่านเอกสารการประชุมประกอบ และให้แลกเปลี่ยนพร้อมเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านให้ครบถ้วนและชัดเจน

นักวิชาการได้นำเสนอ โอกาสความเป็นไปได้ในการเลือกพื้นที่ต้นแบบที่จะเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อการจัดทำเป็นข้อตกลง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน เห็นว่า พื้นที่ ม.1 บ้านศาลาด่าน ม.5 บ้านโละดุกยง และม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็นโซนพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเลือกเป็นต้นแบบ พื้นที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใต้การวิถีสุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นปากแม่น้ำ ที่ท่าเรือนำเที่ยวหลัก เป็นที่อยู่อาศัยหลักของชาวเล อูร์กลาไวย์ มีป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว หากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา มาก จึงได้ขอความคิดเห็นที่ประชุมว่ามีความคิดเห็นเช่นไร

ผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีข้อมูลเสริมถึงการจัดพื้นที่ของหมู่บ้านชาวเลให้เป็นพื้นที่พิพิธภัณฑสถานมีชีวิต ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ และในด้านการป้องกันความปลอดภัยบริเวณท่าเรือที่ควรจะมีมาตรการ มีการจัดระเบียบที่มีมาตรฐาน ทั้งการจัดการเรื่องที่จอดรถ จอดเรือ การจัดการขยะ เป็นต้น ส่วนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม บริเวณเดินเรือ จากท่าเรือออกสู่ทะเลใหญ่ เรือจะผ่านแหล่งปะการัง กัลปังหา มีเกาะร้าง ที่เป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน ควรจะให้ มีข้อตกลงการใช้ฐานทรัพยากร หรือแนวทางการอนุรักษ์ที่ชัดเจน และที่ประชุมเห็นด้วยว่า หากเลือกพื้นที่นี้เป็นโซนการจัดทำเป็นกำหนดเป็นข้อตกลง เป็นธรรมนูญการท่องเที่ยวปลอดภัย และอนุรักษ์ทรัพยากร ก็มีความเหมาะสม

วาระที่ 3 วางแผนการดำเนินงานในลำดับต่อไป

ประธานในที่ประชุมได้ให้โอกาสผู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การจัดทำธรรมนูญที่ดีในวันนี้ จะช่วยในการรองรับการเติบโตที่เกิดขึ้นของเกาะลันตา เนื่องจากในปี 2569 สะพานข้ามเกาะช่วงที่ 2 จะเรียบร้อย ดังนั้นในอนาคต เชื่อว่านักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจมาอยู่ในเกาะลันตาจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การมีธรรมนูญท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ก็เป็นเรื่องที่ดี

นักวิชาการได้เสนอแผนการทำงานในลำดับต่อไป โดยจะได้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยจะลงพื้นที่ใน 3 หมู่บ้าน ในโซนที่เลือกให้เป็น ศาลาด่านโมเดล โดยจะได้กำหนดนัดหมายวันในการจัดการประชุม Focus group ในแต่ละหมู่บ้านต่อไป